
Fundargerð skólaráðs 29. september 2014                                                 

(viðbót við skyggnur skólastjóra) 

 

Mættir. Hrefna Björg Óskarsdóttir, Björn Gunnlaugsson, Guðmundína 

Kolbeinsdóttir,  Ingibjörg Bragadóttir, Árni Árnasson, Kjartan og Ingibjörg Birna  

 Ákveðið var að hafa fundi skólaráðs á mánudögum í stað tillögu skólastjóra 

um að hafa þá á þriðjudögum.  Færast því dagsetningar fram sem nemur 

einum degi.  Næsti fundur verður því mánudaginn 10. nóvember. 

 Rætt var um að boða til fundar skólaráðs skipuleggjendur 

Sjávarútvegssýningarinnar og ræða umferðarstjórnun í kring um sýninguna.  

Foreldrar hverfisins eru ósáttir við umferð og umferðarstjórnun í kring um 

þennan viðburð.  Björg setur saman bréf þar sem við bjóðum þeim sem að 

málinu koma að hitta skólaráð til skrafs og ráðagerða. 

 Ákveðið var að boða einnig til fundar við skólaráð forsvarsmenn Skólamatar.  

Fyrirhugað hafði verið að boða þau á vorönn en fulltrúar foreldra í skólaráði 

lögðu til að það yrði gert á þessari önn.   

 

Björg Baldursdóttir ritaði fundargerð. 


